



ปริญญการแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุขฎิบัณทิตกิตติมศักดิ์ (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวิ เลหาพันธิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๕ ปัจจุบันอายุ ๖๔ ปี สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล M.S.Higher Education จาก University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวิ เลหาพันธิ์ มีผลงานด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พัฒนาสื่อการศึกษา หนังสือ/ตำราที่ใช้ในการจัดการศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์และเผยแพร่ให้สังคมมีความเข้าใจในศาสตร์การแพทย์แผนไทย พัฒนารูปแบบและวิธีการประเมินการเรียนรู้อของนักศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต พัฒนาระบบการตรวจสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ผลงานด้านสังคมที่เกี่ยวข้อง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวิ เลหาพันธิ์ ได้อุทิศเวลาส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบงานบริหารสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลเครือข่าย พัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พัฒนาการผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ให้สังคมไทยและนานาชาติเห็นคุณค่าของศาสตร์การแพทย์แผนไทย

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้คำแนะนำและช่วยพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยจนได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ ให้ความอนุเคราะห์ในการพัฒนาอาจารย์และการจัดการเรียนการสอน ทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอตั้งแต่เปิดหลักสูตร ดำเนินการเพื่อช่วยให้บัณฑิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่ยังไม่ได้รับการรับรองมีโอกาสได้เข้าสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนให้ความร่วมมือและอุทิศตนแก่สังคมเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญการแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุขฎิบัณทิตกิตติมศักดิ์ (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป